



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### อธิการบดี มศว แนะนำใช้นิติธรรม-นิติรัฐฟื้นฟูประเทศ



นายวิรุณ ตั้งเจริญ

ลดการจ้องเฝ้าระวังความผิดให้แก้กัน เป็นคนไทยต้องรู้จักการให้อภัยทาน จะช่วยสังคมที่บอบช้ำได้ ย้ำสื่อต้องมีสติมีสมองมีหัวใจที่เป็นธรรมะด้วยในการนำเสนอ...

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าววันนี้ (21 พ.ค.) ถึงความบอบช้ำของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า รัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียวคงจะรับผิดชอบความสูญเสียทั้งหมดไม่ไหวคนในสังคมทุกคนต้องลุก ขึ้นมาเยียวยาประเทศและอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นความเป็นมนุษย์เป็น สิ่งสำคัญกว่าทุก ๆ อย่าง ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราเห็นแต่แรงอาฆาตพยาบาท จ้องเฝ้า แดกแยกเล่นกันไม่เลิก โดยมีผลมาจากระบบการเมืองที่ผิดทั้งระบบตั้งแต่ต้นการเมืองที่ผิดระบบนี้ นำพาให้ระบบอื่นของประเทศชาติถูกทำลายถึงขณะนี้อยากให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ฝ่าย ไหน สี่ไหน ลดการจ้องเฝ้าระวังความผิดให้แก้กันและกัน

อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า ขณะนี้ อยากเห็นสังคมบ้านเมืองเดินหน้าต่อไป ใครที่ผิดก็ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ต้องมีความเป็นธรรมโดยยึดหลักธรรมนิติ รัฐ ขอให้คนไทยรู้จักการให้อภัยทาน จะช่วยสังคมที่บอบช้ำได้ อยากเห็นสังคมไทยคนไทยมีหลักนิติรัฐโดยใช้ธรรมะนำกฎหมาย อยาก

เห็นนักการเมืองไทย นักธุรกิจข้าราชการ สื่อสารมวลชน และคนที่อยู่ในแวดวงทหารมีธรรมเนียมรัฐใน  
หัวใจให้มาก

นายวิรุณ กล่าวอีกว่า ผมอยากเห็น นักการเมืองและสื่อมวลชนไทย มีธรรมเนียมรัฐบทเรียนในการ  
นำเสนอข่าวสารข้อมูลในช่วงที่มีความวุ่นวาย สื่อต้องมีสติมีสมองมีหัวใจที่เป็นธรรมะด้วยในการ  
นำเสนอ ตลอดถึงผู้ดำเนิน รายการบางคนเข้าคำถาม ท่าที แวดวงสีหน้าพร้อมจะนำไปสู่ความรุนแรง  
ทุกเมื่อ

อธิการบดี มศว กล่าวด้วยว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะนำเรื่อง ธรรมเนียมรัฐออกมาพูดและกระจายลงสู่  
องค์กรต่างๆทั่วทั้งประเทศไทย ส่วนนักการเมืองนั้นต้องประพฤติตัวใหม่ และขอให้มีธรรมเนียมรัฐอยู่  
ในหัวใจของนักการเมืองไทยทุกคนถึงจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นทางกายหรือความรุนแรงต่างๆที่  
กำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นอีก ในอนาคต